

**BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 503 /BHXH-PT

Phú Yên, ngày 01 tháng 9 năm 2013

V/v lập danh sách học sinh, sinh viên  
đã có thẻ BHYT thuộc các  
nhóm đối tượng khác

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y Tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Ngày 17/7/2013 liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên có văn bản Hướng dẫn số 402/HDLT-SGDĐT-BHXH về thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2013-2014. Qua tổng kết triển khai ở cấp huyện, các đơn vị Trường học phản ánh việc photocopy thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh đã có thẻ BHYT thuộc diện bắt buộc khác gặp nhiều khó khăn, nhiều trường học học sinh không photocopy được thẻ bảo hiểm y tế.

Để tổng hợp số học sinh đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác làm căn cứ trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và tính tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của trường. Sau khi trao đổi, thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) hướng dẫn bổ sung điểm 3, Mục IV công văn số 402/HDLT-SGDĐT-BHXH về thực hiện việc trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh, sinh viên (HSSV) có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác như sau:

1/ Đối với các đối tượng đã được cấp thẻ BHYT do BHXH huyện, thị xã, thành phố quản lý (gồm HSSV thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người cận nghèo được cấp thẻ BHYT theo Quyết định 705/QĐ-TTg, thân nhân công an và cơ yếu, ...):

- Các đơn vị trường học tổng hợp thông tin của HSSV đã được cấp thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (theo mẫu gửi kèm), chuyển cơ quan BHXH huyện, thị xã, thành phố đề nghị cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (không cần phải photocopy thẻ BHYT).

- BHXH huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận danh sách, kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đã cấp thẻ BHYT và cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhà trường.

2/ Đối với các đối tượng được cấp thẻ BHYT nhưng không thuộc BHXH huyện, thị xã, thành phố quản lý như: Lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự; các trường học lập danh sách riêng, kèm theo bản photocopy thẻ BHYT còn giá trị sử dụng gửi về BHXH huyện, thị xã, thành phố để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

BHXH tỉnh Phú Yên đề nghị BHXH huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH tỉnh để được hướng dẫn. /h

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các phòng NV BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, PT.



Hồ Phương

